

กลุ่ม OTOP

เชรามิก ด.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถ้ำผาตอง
ด.ท่าสุด อ.เมือง

ในการดำเนินการงานตั้งแต่เดือน
ม.ย.-ต.ค.นี้ ทางมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาได้ร่วมกับ Asia SEED ศึกษาข้อ
มูลในพื้นที่อย่างละเอียดแล้วและหลังการ
สรุปผลงานในระยะยาวก็จะดำเนินการให้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์กลางและ
จุดเชื่อมโยงด้านการจัดการให้การศึกษา
เพื่อผลักดันให้กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ก้าวไปสู่
ความเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก
ภายใต้โครงการ OTOP ในเชียงรายและ
ภูมิภาคต่อไป

รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า ใน
อนาคตทาง Asia SEED จะให้การสนับสนุน
งบประมาณสำหรับการผลักดันไปสู่
การเป็น SME ของกลุ่ม OTOP ประมาณ
108 ล้านบาท โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็น
ไปตามความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

ด้านนายอิโตชิ ซาซาวา ประธาน
บริหารสถาบัน Asia SEED กล่าวว่า การ

สำหรับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้น
แบบนั้นมี OTOP อย่างมากมายและมีกลุ่ม
ผู้ผลิตเป็นจำนวนมากที่มีสมาชิกอยู่เพียง 4-
5 คน แต่กลับสามารถสร้างรายได้จากผลิต
ภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างมหาศาล ดังนั้นโครง
การนี้จึงจะพยายามนำแนวทางในญี่ปุ่นมา
พัฒนาให้เหมาะสมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง

ด้านนางจันทร์ วงศ์ชัย สมาชิก
กลุ่มผ้าทอบ้านศรีดอนชัย กล่าวว่า กลุ่มมี
สมาชิก ประมาณ 260 คน และยึดการทอ
ผ้าฝ้ายตามลวดลายดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพ

บุรุษ ทั้งนี้ลวดลายจะมีความหลากหลาย
ตามที่บรรพบุรุษที่เป็นชาวไทยลื้อสืบทอดกัน
มา เช่น ลายดินจก ลายน้ำไหล ฯลฯ ที่ผ่าน
มาถือเป็นสินค้าที่มีคนในท้องถิ่นเข้าไปซื้อ
เป็นจำนวนมากและส่วนหนึ่งทำการส่งออก
โดยมีผู้ค้าส่งเข้าไปสั่งซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย
ตามส่วนต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็สั่งลวด
ลายและขนาดตัดเป็นเสื้อผ้าประจำองค์กร
เป็นจำนวนมาก

"และที่สำคัญที่สุดคือเสื้อประจำจังหวัด
เวียงชัยสีม่วงนั้น ทางกลุ่มบ้านศรีดอน

ชัย ก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถักทอด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ราคาปัจจุบันที่กลุ่มคิดคือเสื้อที่มีลวด
ลายไม่มากนัก คิดราคารวมค่าแรงและผ้าทุก
อย่างแล้วผืนละประมาณ 500 บาท แต่หาก
ต้องใช้ลวดลายมากก็จะเพิ่มเป็นผืนละ
1,000-2,000 บาท" นางจันทร์กล่าวและว่า
ทำให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งแม่
บ้านและหญิงสาวมีรายได้เฉลี่ยคนละ 2,000
-3,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบันจากญี่ปุ่นและ
มหาวิทยาลัย ได้ช่วยกันให้การสนับสนุน
ครั้งนี้.